



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ
เรื่อง ช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ดังนั้น หากท่านมีเรื่องร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ สามารถร้องเรียนได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

๑. ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
๒. ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือ จ่าหน้าซองถึง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๗๐
๓. ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail : admin@abtnonkha.go.th
๔. ร้องเรียนผ่านทางเพจ Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ
๕. สายตรง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ ๐๘๑-๙๖๖๖๓๙๙

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางพรรณี เสรีอัจฉริยะกุล)
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า โทร ๐-๔๕๐๐-๒๑๐๒
ที่ นม ๔๘๓๐๑ / วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า เรื่อง ช่องทางร้องเรียนในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เรียน พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างทุกท่าน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า ได้ออกประกาศ เรื่อง เรื่อง ช่องทางร้องเรียนในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาตามประกาศ
ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น

เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
ดังนั้น หากท่านมีเรื่องร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า สามารถ
ร้องเรียนได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า ตามช่องทางต่าง ๆ ตามประกาศ ฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

(นางพรรณณี เสรีอัจฉริยะกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า